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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๑๔  สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 3ห อ ง ส มุ ด ข อ ง ห นู  เ ป ด โ ล ก ใ ห ม ใ บ เ ล็ ก 

 

ทปอ.ถกมาตรฐานขอสอบรับตรง 
 

ศ.ดร.ประสาท สืบคา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) กลาวถึงกรณีที่มีเสียง
วิพากษวิจารณวาขอสอบที่ใชในการคัดเลือกบุคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ดวยระบบรับตรง มีขอผิดพลาดและไมไดมาตรฐาน วา ในการประชุม ทปอ. วันที่ 2 ต.ค.
นี้ ตนจะนําประเด็นดังกลาวเขาหารือ พรอมทั้งดูวามหาวิทยาลัยแตละแหง จะมีแนวทางรับ
ตรงรวมกันอยางไร เพื่อใหเด็กประหยัดคาใชจายมากที่สุด นอกจากนี้จะนําขอเรียกรองใหจัด
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ แพต ภาษาสเปน เขาหารือวาจําเปนจะตองจัด
สอบหรือไม  

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานกรรมการอํานวยการมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (มฟล.) 
กลาววา มหาวิทยาลัยตางจังหวัดสวนใหญรับตรง 50% ซึ่งความยาก งาย ของขอสอบ 
มหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนดเอง เพราะฉะนั้นจึงเปนไปตามมาตรฐานของแตละแหง อีกท้ังคน
ที่มาสมัครสอบก็เปนผูที่ตองการเขาศึกษาตอในสถาบันเดียวกัน ดังนั้นความยุติธรรมก็เปน
ความยุติธรรมสําหรับคนกลุมหนึ่ง จะเอาขอสอบไปเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นไมได สวนกรณีที่
เกรงวาจะเปนระบบอุปถัมภนั้น เรื่องนี้ข้ึนอยูกับแตละมหาวิทยาลัย แตสําหรับตนมองวาหากมี
ความตั้งใจเรียนจริง แตสอบไมได ถาพิจารณาแลววาเด็กพอเรียนได ตนก็จะใหโอกาสเด็ก 

ดาน ดร.สุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กลาววา จาก
การท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเปดรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปด
ศูนยรับตรงประมาณ 1 เดือนที่ผานมา ปรากฏวา มีผูเขามาแสดงความคิดเห็นประมาณ 30 คน 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส   ฉบับประจําวันที่ ๒๔  เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕๕๓     หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ซึ่งถือวานอยมาก โดยสวนใหญ  เห็นดวย ทั้งนี้ สกอ.จะเปดรับฟงความคิดเห็นตอไปอีกระยะ
หนึ่ง. 

 


